

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE

คณะรัฐศาสตร์



ศาสตราจารย์ ดร.วีระ สมบูรณ์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

Faculty of Political Science

ผู้สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิตปี ๒๕๖๖ อยู่ในช่วงพัฒนาการสำคัญ ซึ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่อาจมีโอกาที่จะกระทำการมีบทบาทมากขึ้น ในทุกภาคส่วนทุกระดับ อย่างรวดเร็วกว้างขวางมากกว่าอดีต ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดี อย่างไรก็ตาม โอกาสเช่นนี้ต้องอาศัยวิจรรณญาณสุขุมรอบคอบ และในเมื่อสิ่งต่าง ๆ กำลังแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ก็ยิ่งต้องรู้จักผสมผสานสิ่งที่ดีงาม ทั้งของเก่าและของใหม่ อย่างเห็นประโยชน์และความเหมาะสม ในเรื่องนี้ขอหยิบยกคำกล่าวของนักรัฐศาสตร์อังกฤษคนสำคัญของท่านหนึ่ง คือ จอห์น สจ๊วต มิลล์ มาแปลประกอบการพิจารณา ดังนี้

"ในกิจการสาธารณะทุกสาขา (ดูจเดียวกับในทุกสาขาอาชีพ) ย่อมมีกฎเกณฑ์หลายประการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ซึ่งบุคคลที่ใหม่ต่อเรื่องนั้นอาจไม่รู้หรือสงสัยในเหตุผล เพราะกฎเกณฑ์เหล่านั้นมีไว้เพื่อรับมือกับอันตราย หรือป้องกันความชุกชุกที่เขายังนึกไม่ถึงเลย ข้าพเจ้ารู้จักบุคคลสาธารณะหลายคน ผู้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่มีความสามารถสูงกว่าปกติทั่วไป เมื่อแรกเริ่มเข้าไปในหน่วยงานที่ใหม่สำหรับพวกเขา ก็กระตุ้นเร้าขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยบรรยากาศที่พวกเขาประกาศว่า จะเป็นจริงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และเป็นความคิดใหม่ที่เกิดจากพวกเขา แต่อันที่จริงสิ่งเหล่านี้ก็มักเป็นความที่ทั้งนั้น แล้วก็ต้องล้มเลิกความคิดไปทันทีที่คิดครั้งที่สอง เป็นเรื่องจริงที่ว่า รัฐบุรุษที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่รู้ว่า เมื่อใดจึงควรละทิ้ง และเมื่อใดจึงควรยึดมั่นในแบบแผนดั้งเดิม แต่เป็นสิ่ง

ผิดพลาดใหญ่หลวงที่จะทักท้วงเอาว่า เขาจักทำสิ่งนี้ได้ดีกว่า หากเขาไม่เพียงสอดคล้องแบบแผนดั้งเดิมนั้นไม่มีผู้ใดที่ไม่รู้ชัด ในวิถีปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากประสบการณ์ทั่วไปจัก สามารถวินิจฉัยสถานการณ์ที่ทำให้ต้องแหวกแนวจากวิถี ปฏิบัติปกติเหล่านั้นได้" [John Stuart Mill, Considerations on Representative Government.]

ผมขอฝากแง่คิดนี้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับการคิดกระทำ กิจทั้งปวง

ในวาระอันน่ายินดีแห่งการสำเร็จการศึกษาของทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็น มงคลทั้งหลาย จงอำนวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์ บัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปี ๒๕๖๖ มีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง กอปรด้วย สติ ปัญญา ความวิริยะอุตสาหะสามารถเท่าทัน จัดการกับสภาพการณ์ ทั้งเก่าและใหม่ นับแต่บัดนี้และต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกุศลเจตนาทุกประการเทอญ



ศาสตราจารย์ ดร.วีระ สมบูรณ์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์